



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
มรณภาพ
หลังฉีดวัคซีน!**

วัดสัมพันธวงศ์แม่ฉิ่งในกุฏิ
เดือนสงกรานต์-หัวมโควิด
ทนอเนิ่น4เสียงเชื้อกระจาย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ถึงแก่
มรณภาพหลังเข้ารับการฉีดวัคซีน พระร่วม
วัดเผยหลังฉีดวัคซีนผู้ช่วยเจ้าอาวาสกลับ
วัดมาเกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัว แต่คิดว่า
เป็นเพราะอาการข้างเคียง ★ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อหน้า ๑)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ☆ ต่อจากหน้า 1

จนเช้าไม่เห็นออกบิณฑบาตและฉันเช้า ตอนบ่าย พระลูกวัดไปดูในกุฏิพบนอนนิ่งน่าสง ทร.แต่ มรณภาพแล้ว และยังมีพระในวัดอีก ๘ รูป ที่เข้าฉีด วัคซีนพร้อมกันมีอาการไข้สูง ถูกนำส่ง รพ.จุฬาฯ “หมอปรีช” เตือน 4 เสี่ยงโควิด-19 ช่วงสงกรานต์

หัวหน้าการเดินทางทั้งรดส่วนตัว รดโดยสวามิฉันหมอนามย์ ไม่เว้นระยะห่างอาจได้รับเชื้อโควิด และนำไปสู่คนในครอบครัว พ่อค้าแม่ค้าตลาดก้านัน ยงค์ ราชบุรี รื่องทุกข์ โคนคนปล่อยข่าวปลอมโพสต์ ในโซเชียลว่ามีคนในตลาดติดโควิด-19 ทำให้ลูกค้า หายค้าขายไม่ได้ขาดทุนทุกวันจนแทบร้องไห้เจ้าของ ตลาดควอนถูกค้ากลับมามีใจขายสินค้าเหมือนเดิม ยัน ตลาดปลอดภัยไม่มีเชื้อโควิดแน่นอน

ไทยมีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนอีก 1 ราย เป็นพระสงฆ์มรณภาพภายหลังรับการฉีดวัคซีน เพียงวันเดียว ทั้งนี้ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจ ราชการเขต ๑๘ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ว่า ได้รับรายงานว่ามีพระสงฆ์วัย 70 ปี แห่ง วัดสัมพันธวงศ์ มรณภาพหลังรับวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. และเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของพระสงฆ์ รูปดังกล่าวไปชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ รอผล อย่างเป็นการถึงการมรณภาพแล้วนำรายละเอียด ของผลชันสูตรเข้าสู่คณะกรรมการผู้ชี่ยวชาญวิเคราะห์ ต่อไปว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการรับวัคซีน หรือไม่เบื้องต้นไม่ทราบประวัติและรายละเอียดทาง สุขภาพของพระรูปดังกล่าว

สำหรับพระสงฆ์รูปที่มีมรณภาพคือ พระครู สิริปัญญาเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ผู้สื่อข่าว สอบถามพระลูกวัดรูปหนึ่งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ได้กล่าวว่า พระครูสิริปัญญาเมธีเข้ารับวัคซีนที่ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. พอ กลับมาที่วัดรู้สึกคันเนื้อคันตัวและได้พูดคุยกับ พระรูปอื่น เห็นว่าเป็นอาการข้างเคียงปกติที่ทราบ จากเอกสารแนะนำหลังฉีดกระทั่งเมื่อเช้าวันที่ ๓๑ เม.ย. ปกติพระครูสิริปัญญาเมธีจะออกรับบิณฑบาตทุกวัน แต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปจนสายแล้ว ท่านก็ยังไม่ออก จากกุฏิเข้าไปดูเห็นท่านนอนนิ่งร่างกายไม่ไหวดิ้ง จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลตำรวจ ทราบภายหลังว่า มรณภาพแล้ว นอกจากนี้ยังมีพระที่วัดที่รับการฉีด วัคซีนอีก ๘ รูป มีอาการข้างเคียงคือ ไข้ขึ้นสูง นำส่ง โรงพยาบาลจุฬาฯ โดยใน ๘ รูปมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก

พระราชมงคลเมธี (ปราโมทย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสัมพันธวงศ์ เปิดเผยว่า พระครูสิริปัญญาเมธี (เขาวรา ฐมมปญฺโญ) ถึงแก่มรณภาพประมาณ บ่าย 2 โมงวันที่ ๓๑ เม.ย. ปกติพระครูฯจะออกบิณฑบาต

ทุกเช้าและฉันภัตตาหารร่วมกับพระรูปอื่นๆในวัด แต่วันนี้ไม่ลงมาจนช่วงบ่ายเห็นผิดปกติ ไปตาม ที่กุฏิ ตีกลนาฎประสิทธิ์ พบว่ามรณภาพแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ท่านไปฉีดวัคซีนที่วัดไตรมิตรฯ กลับมาก็ ยังปกติไม่มีอาการอะไร แต่ท่านมีโรคประจำตัวคือ เบาหวานและความดัน

ขณะที่ นพ.โอกาสการย์กวันพงศ์ อธิบดีกรม ควบคุมโรค กล่าวว่ โรงพยาบาลตำรวจดำเนินการ ชันสูตรหาสาเหตุการมรณภาพของพระครูสิริปัญญา เมธีเบื้องต้นทราบว่าท่านมีโรคประจำตัวคือเบาหวาน ประกอบกับอายุมาก ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับ วัคซีนคาดว่าอาจเป็นเหตุบังเอิญร่วมต้องรอการชันสูตร เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริง ส่วนพระรูปอื่นๆที่ได้ รับวัคซีนในวันเดียวกัน ไม่ได้รับรายงานว่ามีรูปใด อาพาธ หรือมีอาการข้างเคียง

ทางด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม การแพทย์กล่าวว่า พระรูปดังกล่าวได้รับวัคซีนตั้งแต่ เวลา 10.00 น. วันที่ ๓๑ มี.ค. ได้สังเกตอาการจนครบ 30 นาทีตามหลักเกณฑ์ จากนั้นได้รับการถวายภัตตาหาร เพล อาการปกติทุกอย่าง ได้สอบถามลูกศิษย์วัด ทราบว่าพระครูสิริปัญญาเมธี อาพาธทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมัน ช่วงเย็นสังเกตว่าท่าน มีอาการเพลียขอตัวไปจำวัด ช่วงเช้าท่านไม่ลงมาฉัน ภัตตาหารเช้า เมื่อไปดูที่กุฏิพบว่ามรณภาพ

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนที่วัดไตรมิตรฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. เป็นการฉีดวัคซีนตามโครงการถวายการฉีด วัคซีนโควิด-19 แต่พระสงฆ์จากวัดใน กทม. ที่ กทม. ร่วมกับนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม จัดขึ้น มีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขตสัมพันธวงศ์ อาทิ วัดไตรมิตรฯ วัดจักรวรรดิ วัดปฐมคงคา ฯลฯ มาฉีดวัคซีนจำนวนมาก โดยสมเด็จพระ พุฒาจารย์คัดค้านำร่องเป็นเข็มแรก รวมทั้งสมเด็จพระ มหารัชมงคลมุนี หรือสมเด็จพระสังฆราช วัดไตรมิตรฯ ก็มาร่วมรับการฉีดด้วย

วันเดียวกัน ส.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า รพ.ศิริราชร่วมกับกรมควบคุมโรคอยู่ ระหว่างศึกษาวิจัยถึงภูมิคุ้มกันในกลุ่มศาสนิกชน ถึงการตอบสนองต่อโรคโควิด-19 มีความแตกต่างกัน อย่างไร โดยศึกษากรณีที่เกิดการติดเชื้อเองโดยตรง และกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว เปรียบเทียบ ภูมิคุ้มกันหลังการฉีดวัคซีนทั้งซิโนแวคและแอสตรา เซเนกา จะมีการติดตามผลระยะยาวเพื่อดูภูมิคุ้มกัน ในร่างกายว่าวัคซีนชนิดไหนตอบสนองดีกว่ากัน สร้างภูมิต้านทานดีกว่ากัน

นพ.ประสิทธิ์กล่าวอีกว่า ตอนนี้ยังไม่มีการ รู้ว่าภูมิหลังฉีดวัคซีนจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพียงแต่



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๕ (ต่อหน้า ๑)

รู้ว่าไม่มาจะนานเป็นปีๆ เพราะจะเกี่ยวข้องกับ การติดเชื่อข้าหรือไม ต้องฉีกวัคซีนทุกปีหรือไม่ เป็นสิ่ง ที่ต้องศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบ ต้องมีการตรวจวิจัย ในห้องปฏิบัติการที่ซับซ้อน มีการส่งตรวจบางอย่าง ที่ต้องอาศัยห้องปฏิบัติการที่สหรัฐอเมริกาด้วย เพื่อ ทราบข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นหากพบว่าฉีดวัคซีน แล้ว 1 เดือนให้หลัง จากที่ฉีดครบ 2 โดส ภูมิจะ ขึ้นเท่าไร ภายใ 1-2 เดือนก็ทราบผล แต่ภูมิจะ ติดตามไปนานเท่าไร เป็นประเด็นที่ต้องใช้เวลาศึกษา ได้ติดตามการศึกษาของ Public Health England-PHE หน่วยงานในอังกฤษ ที่มีการติดตามคนไข้ โควิด 8 เดือนแล้วยังมีภูมิที่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังมีการ ติดตามไปเรื่อยๆ และดูว่าจะหายไปเมื่อไร

คณะสภานิติบัญญัติ สิริราชพยาบาล กล่าวด้วยว่า ส่วนการตอบสนองของวัคซีนที่มีอยู่ ตอนนี้อยู่ที่คล้ายกันนี้ ยังไม่มีใครรู้ว่าวัคซีนที่มีอยู่ ตอบสนองเชื้อที่กลายพันธุ์มากน้อยแค่ไหน เหมือน วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เราฉีดวัคซีนปีแล้วมาฉีดปีนี้ก็ ไม่เกิดประโยชน์ เพราะการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเรื่อยๆ ผลจากการกลายพันธุ์จะเป็นตัวพัฒนาสร้างวัคซีนมา ฉีด ตอนนี้อยู่ที่ระดับนี้คือ สายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 วัคซีนตอบสนองได้ แต่สายพันธุ์แอฟริกา B.1.851 วัคซีนต่างๆ มีแต่การพูดว่าอาจจะไม่ผลไม่เท่าที่ควร เพราะยังไม่มีการศึกษาวิจัยวัคซีนที่ผลิตไป ต่อไป จะต้องศึกษาวิจัย เพื่อให้ครอบคลุมสายพันธุ์ใหม่ๆ เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่ต้องครอบคลุมสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีการกลายพันธุ์เพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนของบริษัท ยังทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ

ส.นพ.ประสิทธิ์กล่าวอีกว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์รอบนี้คือ เคนจะเคลื่อนย้าย ระหว่างจังหวัดจำนวนมาก เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้ กลับไปเยี่ยมครอบครัว ปีนี้จึงต้องไปคนที่เดินทาง ไม่มีใครตรวจว่ามีเชื้อโควิดหรือไม่ อาจจะนำเชื้อ ไปสู่พ่อแม่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ 2. เนื่องจาก รอบนี้มีการขยายพื้นที่ไปเปลี่ยนเสจากเดิมเป็นพื้นที่สีแดง กลายเป็นสีส้ม หมายถึงสามารถดื่มสุราเอาได้บ้าง ต่อให้บอกขยับห้ามดื่มสุรากล้านี้ไม่ได้ดื่มตอนขับ แต่ไปนั่งจลอกัน ปีที่แล้วไม่ได้เจอปีนี่เจอพร้อมกัน แม้ก็มีโอกาสเสี่ยงแล้ว 8.กรณีเกิดอุบัติเหตุและถูก นำส่ง รพ.เวลาฉุกเฉิน คงไม่มานั่งถามว่าติดเชื่อ หรือไม่ต้องเร่งรักษาชีวิตไว้ก่อนบุคลากรสาธารณสุข หรือคนรอบข้างที่ช่วยเหลือก็เสี่ยงติดเชื่อ ดังนั้น สงกรานต์รอบนี้ จึงมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ผ่าก เดือน 4 เสียงอย่าให้เจอกันในสงกรานต์รอบนี้ประกอบ ด้วยบุคคลเสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง ช่วงเวลา 5 4 เสียงดังกล่าวอาจจะมาพร้อมกันในบางพื้นที่

นำเป็นห่วงฝากย้ำให้ตามตัวเองว่า มีอะไรเสี่ยงใน 4 เสี่ยงที่ให้ระวัง

วันเดียวกัน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า วัคซีนซิโนแวคลอต 3 จำนวน 1 ล้านโดสจากจีนจะถึงไทยวันที่ 10 เม.ย. แล้วเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพและ ำเนินการผลิต คาดว่าจะเรียบร้อยฉีดให้ประชาชนได้ วันที่ 16-17 เม.ย. กระทรวงได้วางระบบการกระจาย วัคซีนเพื่อการเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัยและได้ ออกใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้ว 35,000 คน ตั้งแต่ วันที่ พ.ค. ประชาชนโหดแอปพลิเคชันหมอพร้อม ฉบับประชาชนได้ ในแอปจะแสดงข้อมูลการรับวัคซีน ของประชาชนทั่วประเทศแบบเรียลไทม์และข้อมูล อาการไม่พึงประสงค์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวไว้ว่าผ่านมารพ.สังกัดกรมการแพทย์ได้รักษา ผู้ป่วยโควิด 2 เคสที่นำห่วงคือ แม่ชาวเมียนมาต้อง แยกตัวโควิด ผ่าคอตที่ห้องความดันลบ รพ.ราชวิถี และนำทารกส่งต่อไปยังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนิ หรือ รพ.เด็ก แม่ปลอดภัยลูกไม่ติดเชื่อ อีกรณเด็กอายุ 5 วันปลอดภัย อากาศไม่ค้อยตี ส่งต่อจาก รพ.สมุทรสาครมาที่ รพ.เด็ก มีทีมแพทย์ ช่วยดูแล 14 วัน จนเด็กปลอดภัยพ้นวิกฤติ นอกจากนี้ ยังมีกรณีอื่นๆ อีกมาก

นพ.อดิศักดิ์ ตาฟอง รพ.เด็ก กล่าวถึงการ ดูแลรักษาเด็กทารกติดโควิดหลังคลอด 5 วันว่า เด็ก มีขนาดตัวเล็กและมีน้ำหนักน้อย รพ.ได้เตรียมแพทย์ เชี่ยวชาญทารกแรกเกิดไปรักษา เคสนี้ยังพบว่า เด็ก มีภาวะปลอดภัยร่วมกับทารกติดเชื่อโรคโควิด จำเป็น ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดความ รุนแรงการติดเชื่อในปอด เด็กวิกฤติประมาณ 6 วัน จนถึง 1 สัปดาห์ มีไข้สูง ได้ให้ยารักษาจนไข้ลดและ อยู่ รพ. 14 วันกลับบ้านได้มั่นใจว่าเด็กปลอดภัยและ ไม่มีเชื้อแล้ว

ที่จังหวัดราชบุรี ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์ และขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก้านันยงค์ ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี หลังจากเมื่อวันที่ 16 มี.ค. มีข้าราชการคนหนึ่งที่โพสต์ข่าวปลอมใน โซเชียลว่า ที่ตลาดก้านันยงค์มีพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า ติดเชื่อโควิด-19 ถึง 5 ราย ทำให้ชาวตลาดขายของกัน ไม่ได้ ยอดลดลงถึง 50-80% ต่อวัน ทำให้ค้าขาย ขาดทุนอย่างหนักติดต่อกันมาหลายวัน

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ ที่รวมกลุ่มกันมาชี้แจงว่า ตลาดแห่งนี้ไม่มีผู้ติดเชื่อ โควิด-19 แต่อย่างใด ที่ผ่านมาตลาดมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรฐานของสาธารณสุข ทุกประการ มีทั้งตั้งจุดคัดกรองทางเข้าออก ทุกคนในตลาดทั้งผู้ขายผู้ซื้อต้องสวมหน้ากากอนามัย ทุกวัน

มีแอลกอฮอล์ให้ลูกค้าล้างมือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวัน หลังตลาดปิดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าตลาดนี้ปลอดภัย โควิด-19 อย่างแน่นอน

นางสุภากร รัตนาร อายุ 55 ปี เจ้าของร้าน ข้าวแกงเจิม กล่าวไว้ว่า ตั้งแต่มีการ โฟสต์ข่าวปลอม ว่าที่ตลาดมีพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าติดเชื่อโควิด-19 ถึง 5 ราย ทำให้ไม่มีลูกค้ามาเดินจับจ่ายใช้สอยใน ตลาด ยอดขายจากที่เคยได้วันละ 8,000 บาท ลดลง เหลือวันละ 2,000 บาท ทำให้ขาดทุน ยิ่งที่ตลาด ไม่เก็บค่าเช่าที่เพราะเห็นว่าไม่มีลูกค้า ต้องแก้ปัญหา โดยการลดราคาสินค้าลง เพื่อให้ขายได้มากที่สุด อยากรขอให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวตลาด ก้านันยงค์ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าติดเชื่อ ทุกคนคือเพื่อน แทนจะร้องให้กันทุกวัน ขอลูกค้าให้ความมั่นใจใน ความปลอดภัยของตลาด กลับมาจับจ่ายใช้สอยที่ ตลาดเหมือนเดิม

ขณะที่นายสิน เชนชัยภูมิ อายุ 55 ปี เจ้าของ ร้านน้ำพริกชัยภูมิ กล่าวไว้ว่าร้านได้รับผลกระทบมาก ยอดขายลดลงไปถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เตือนเตือนกันจริงๆ อยากรให้ตลาดกลับมาขายดีเหมือนเดิม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. มีคนกล่าวอ้างว่าตนได้สัมผัสคนที่ติดเชื่อ โควิด-19 เมื่อไปตรวจแล้วไม่พบเชื้ออะไร อยากรฝาก ถึงข้าราชการคนนั้นที่ปล่อยข่าวปลอมมาขอให้กลับไป โฟสต์ เพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนมาก

ด้านนายประยง พิมเพราะ อายุ 63 ปี เจ้าของ ตลาดก้านันยงค์กล่าวว่า จากข่าวปลอมทำให้ตลาด ของตนได้รับผลกระทบมาก พ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อน ขายของขาดทุนกันทุกวัน แต่ตนได้สร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าทุกคน ให้พ่อค้าแม่ค้าไปตรวจหาเชื้อ โควิดก็ไม่มีพบว่าใครติดเชื่อ ตลาดเราเป็นตลาดที่ ซื่อกลับบ้านไม่มีการนั่งกินที่ร้าน โอกาสที่จะมีการ ติดเชื่อแทบไม่มีผู้ปล่อยข่าวทำให้ตลาดประสบภาวะ แย่มาๆ ขอวอนลูกค้าอย่าให้กลับมาซื้อของที่ตลาด เพราะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน

ที่นนทบุรี ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 รายงาน ว่า พบผู้ป่วยติดโควิดอีก 2 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 25 ปี และอายุ 29 ปี ทำงานธุรการ ที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาล ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ คน อายุ 29 ปี ทำหน้าที่รับคำร้องจากประชาชนที่มา ติดต่อกันที่กองฯ และทำงานอยู่ห้องเดียวกันกับ ผู้ติดเชื่ออื่นก่อนหน้านี้ โดยโ้ทำงานอยู่หน้าโ้ ผู้ติดเชื่อคนดังกล่าวและมีคนหน้าโ้คุยด้วยกัน เสมอทั้งยังทานข้าวกลางวันด้วยกัน



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒

อสม.พร้อมลุยสร้างเข้าใจวัคซีนโควิด

● เสริมความเข้มแข็งสุขภาพชุมชน ● นักรบเสือเทากำลังสำคัญการแพทย์

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.ที่ผ่านมาได้อนุมัติโครงการค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชย และเลี้ยงชีพ สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค

โควิด-19 จำนวน ๘ เดือน ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน 2564 เดือนละ 500 บาทต่อคน เพื่อเป็นค่าตอบแทน อสม.ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน ซึ่ง สบส.ได้สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทของ อสม. ในการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ วัคซีนป้องกันโรคโควิด รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน โดย อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้ สื่อสาร สร้างการรับรู้แก่ประชาชนไปแล้วกว่า ๑ ล้านหลังคาเรือนและออกให้คำแนะนำ และลงทะเบียนรับวัคซีนในประชาชนกลุ่มเป้าหมายไปแล้วกว่า 1 ล้านคน ลงทะเบียนผ่าน Line@ "หมอพร้อม" 186,897 คน ผ่านสมาร์ท อสม. 97,622 คน และผ่านระบบคัดกรองของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานบริการสุขภาพ 1,092,318 คน

"อสม.เป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ แรงกาย แรงใจ ดำเนินงานในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดระยะเวลาการระบาดของโรคโควิด-19 อสม.กลุ่มนักรบเสือเทากลับเป็นกำลังสำคัญของระบบการแพทย์ และการสาธารณสุข เป็นส่วนในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประชาชนชุมชน ตำบลและหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง" นพ.ธเรศกล่าว

ด้านนายจรัส คำรอด ประธานชมรม อสม. แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอบคุณ พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ สธ. และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่เห็นความสำคัญการปฏิบัติงานของ อสม. ขอให้เชื่อมั่นว่า อสม.ทุกคนจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสถานบริการสุขภาพ จะทุ่มเทปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องกับประชาชนในชุมชน ขณะที่นางวิศัลย์ศิริ ดันตระกูล ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนการทำงานของ อสส.มาโดยตลอด ด้วยสถานการณ์ในพื้นที่ กทม.เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง อสส.ยังมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 การสนับสนุนจากรัฐบาลครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของ อสส. ที่เป็นบุคลากรด่านหน้าที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง.

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้า ๑

ผช.เจ้าวัดสัมพันธวงค์
ฉีดวัคซีนโควิดมรณภาพ
สร.รอนิตติเวชพิสุจน์ไขปมปริศนา
ชงกทม.รับนักท่องเที่ยวไม่ต้องกักตัว

ชื่อ “พระครูสิริปัญญาเมธี” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงค์ มรณภาพปริศนา หลังรับวัคซีนป้องกัน “โควิด-19” อธิบดีกรมควบคุมโรค คาด เป็นเหตุบังเอิญร่วมจากการฉีดวัคซีน ระบุมีโรคประจำตัวเพียง... ♦ อ่านต่อหน้า 11



พระครูสิริปัญญาเมธี

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

ข้าต้องรอผลชันสูตร สาเหตุที่แท้จริง ด้าน รว.การท่องเที่ยว เล็งถก สธ.-ศบค. ชง กทม. เพิ่มอีก 1 พื้นที่ รับต่างชาติมาไทย ไม่ต้องกักตัว เริ่มต้น 1 ต.ค. “อนุทิน” ชวนวัคซีนป้องกัน “โควิด-19” บินด่วนเมื่อต้องสอน ลุยฉีดให้ด่านหน้า ชายแดน รับมือผู้อพยพจากเมียนมา อิม มัดการลดวันกักตัว มั่นใจใช้แล้ว เชื้อกระตุ้น เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ปลัด สธ. เมยวัคซีน ลอต 3 จากซิโนแวค 1 ล้านโดส เข้าไทย 10 เม.ย. ส่วนของแอสตราฯ ส่งมอบกลาง พ.ค. 5 ล้านโดส ก่อนเริ่มเปิดให้ประชาชนจองฉีดฉีด ปลาย พ.ค. ขณะที่ กคลัง แจงบทสรุป ปิดฉาก โครงการกนละครั้ง ยอดใช้จ่ายกว่า 1 แสนล้าน มีทุจริตโครงการ 749 ราย

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผย สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า มีผู้ ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 21 ราย ได้แก่ จากการตรวจพบระบบเฝ้าระวัง และบริการ 13 ราย ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 7 ราย สมุทรปราการ 3 ราย และสมุทรสาคร 3 ราย จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 8 ราย ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร 8 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัด ให้ 5 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 28,889 ราย รักษาหายเพิ่ม 122 ราย รวมรักษา หายสะสม 27,548 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 1,247 ราย เสียชีวิตยังคงที่ 94 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทย อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ อีกทั้งมีการฉีดวัคซีน แล้วทั้งของซิโนแวค และแอสตราเซนคา ไป แล้วรวม 1 แสนกว่าโดส และกระจายยอด 2 จากซิโนแวค 8 แสนโดส ลงไปตามแผนการ กระจายแล้ว ขณะที่ลอต 3 จากซิโนแวค 1 ล้าน โดส จะเข้ามาถึงประเทศไทยประมาณ 10 เม.ย. เข้าสู่การตรวจสอบและกระจายประมาณวันที่ 16-17 เม.ย. ในส่วนของการฉีดเข็มนี้ว่า เป็นไปตามแผน 10 ล้านโดสต่อวัน ทั้งนี้ ช่วง ที่มีวัคซีนจำกัดก็ให้ตามกลุ่มเป้าหมาย ส่วนช่วง มีวัคซีนล้นออกให้แอสตราฯ ซึ่งจากการหารือกับบริษัทแอสตราฯ ทราบว่าน่าจะส่งมอบ วัคซีนลอตแรกให้ได้ราว ๆ กลางเดือนพ.ค. 5 ล้านโดส และทยอยตามเข้ามาอีก ก็จะเปิดให้ ประชาชนทั่วไปสามารถจองฉีดวัคซีนผ่านแอป

และไลน์ หมอพร้อม ประมาณปลายเดือน พ.ค. ต่อไป ซึ่งเมื่อฉีดครบ 2 เข็มแล้ว จะทำคิวอาร์ โควด์รับรองการฉีดวัคซีนครบ รวมถึงระบบ รองรับวัคซีนพาสปอร์ต ที่จะกำหนดโดย องค์การอนามัยโลก

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีร กุล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข กล่าวถึงข้อกำหนดผ่อนคลายการลดวันกักตัว ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย.ว่า ทุกอย่างเป็น ไปตามที่กรมควบคุมโรคเสนอมายัง ศบค. ซึ่ง มาตรการผ่อนคลายนดังกล่าวมีผล 1 เม.ย. เป็นต้นไป ซึ่งก็หวังว่าจะมีคนไปท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะที่ จ.ภูเก็ต ที่เราผ่อนคลายน มาตรการลดวันกักตัวแล้ว เพราะวัคซีนล้นด สองจากซิโนแวค 8 แสนโดส ก็อัดไปที่ จ.ภูเก็ต ถึง 1 แสนโดส และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อีก 50,000 โดส เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และสร้างความปลอดภัยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ และ ผู้ที่อยู่ในธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนการ ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ เรื่องธุรกิจท่องเที่ยว ฝ่ายเศรษฐกิจก็มีการประเมินไว้หมด อย่างไม่รู้คิดในวันที่ 2 เม.ย. จะลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค ไปฉีดให้บุคลากรด่านหน้าตลอด แนวชายแดน ทั้งที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยจะฉีดให้ได้มากที่สุด และขออย่าว่า เป็นการฉีดให้เจ้าหน้าที่ของเรา ทั้ง ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล ประมาณ 2,000 คน ไม่ได้ไปฉีดให้ผู้อพยพมาจากเมียนมา เพราะถึงอย่างไรคนไทยต้องได้รับ วัคซีนก่อน

ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว. การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการ ท่องเที่ยวฯ เตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. เพื่อขอให้จัดสรรวัคซีนป้องกัน วัคซีนโควิด-19 มาฉีดให้กับคนกรุงเทพฯ ภายใน เดือน ก.ย. หลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมเสนอให้กรุงเทพฯ เข้ามาเป็นอีกหนึ่ง จังหวัดที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีด วัคซีนแล้วเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไป เนื่องจาก กรุงเทพฯ ถือเป็นเมืองหลักที่มีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาจำนวนมาก จึงต้องมีฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนส่วนใหญ่ก่อน ถ้า สามารถฉีดวัคซีนต้านไวรัสให้กับคนใน กรุงเทพฯ ได้กว่า 80% แล้ว ทำให้เมื่อเข้า ไตรมาส 4 หรือเดือน ต.ค. ซึ่งกำหนดให้นักท่อง เที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยแบบไม่ ต้องกักตัว จะสามารถเพิ่มพื้นที่รองรับในส่วน

ตารางสรุปสถานการณ์โควิด-19 รายวัน

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

ป่วยสะสมในไทย

28,889

รายใหม่	ติดในประเทศ	เสียชีวิต
26	21	94

ผู้ป่วยรักษา-หายป่วย-เสียชีวิต

รักษาตัว	หายป่วย	เสียชีวิตเพิ่ม
1,247	27,548	0

ยอดผู้ป่วย-เสียชีวิตทั่วโลก

ผู้ป่วยสะสม	เสียชีวิตรวม
129,432,780	2,827,106

ของกรุงเทพฯ เข้าไปเป็น 7 จังหวัดนำร่องด้วย ขณะเดียวกัน กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังเตรียมเสนอให้มีการผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายัง ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป อาจเดินทางไปยังจังหวัด นำร่องอื่น ๆ ได้ เช่น ไปเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้หรือไม่ในช่วงที่ยังกักตัวอยู่ในพื้นที่ภูเก็ต 7 วัน เพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงมรสุมฝั่ง อันดามัน โดยอาจมีสนับสนุนค่าเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะนั้น ๆ ในระยะสั้น เช่น ลดราคาค่าเครื่องบิน หรือร่วมกับโรงแรมจัด โปรโมชัน หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนับสนุนค่าใช้จ่าย แต่ทั้งหมดต้องไปหารือกันให้ได้ข้อสรุปก่อน ตามแผนของการ เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยครั้งนี้ ที่ผ่านมามียืนยันกับนายกรัฐมนตรีไปแล้ว ว่าเป็น หมายดีนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยให้ได้ในระยะ เร็ว คือเดือน เม.ย.-มิ.ย. ที่เริ่มต้นจากการนำร่อง ที่ภูเก็ตก่อน ประมาณ 1 แสนคน หรือเฉลี่ยเดือน ละ 3.5 หมื่นคน และในช่วงที่เหลือไปจนถึงสิ้น ปี ซึ่งจะมีการผ่อนปรนการกักตัวในพื้นที่จังหวัด อื่น ๆ ทั้ง กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ชลบุรี (พัทยา) และ เชียงใหม่ รวมทั้งกรุงเทพฯ น่าจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาครบ 6.5 ล้านคน ตามเป้าหมาย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม ควบคุมโรค กล่าวถึง พระครูสิทธิปัญญาเมธี ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ อายุ 71 ปี มรณภาพ ว่า ขณะนี้ รพ.ตำรวจ กำลังดำเนินการชันสูตรสาเหตุการมรณภาพของพระครูสิ ธิปัญญาเมธี หลังจากเมื่อวันที่ 31 มี.ค. มีการ รับประทานป้องกันโควิด-19 โดยถูกพิษยี่ได้พบ ทานมรณภาพในกุฏิ เมื่อช่วงเวลา 14.00 น. ที่

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๑ (ต่อหน้า ๑)

ผ่านมา จึงไม่สามารถระบุสาเหตุการมรณภาพที่แน่ชัดได้ว่าช่วงเวลาใด และเกี่ยวข้องกับเรื่องใด เบื้องต้นทราบว่า มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน ประกอบกับอายุมากก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับวัคซีน ดังนั้นทางกรมการแพทย์จึงฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกาให้ ทั้งนี้คาดว่าจะเป็นเหตุบังเอิญร่วม แต่อย่างไรก็ตามต้องรอนิเดเวช รพ.ตำรวจ ชันสูตร เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ส่วนพระรูปอื่น ๆ ที่ได้รับวัคซีนไม่ได้รับรายงานว่ามีรูปใดมีอาการอาพาธ หรือเกี่ยวข้องกับวัคซีน

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สำหรับพระรูปดังกล่าวได้รับวัคซีนตั้งเวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 มี.ค. และได้สังเกตอาการจนครบ 30 นาที ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ จากนั้นได้รับการถวายภัตตาหารเพล อาการปกติทุกอย่าง ทั้งนี้จากการสอบถามลูกศิษย์วัด แจ้งว่า พระครูศิริปัญญาเมธี อาพาธโรคเรื้อรัง ทั้ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน และช่วงเย็นสังเกตว่ามีอาการเพลียจึงขอตัวไปจำวัด และเมื่อช่วงเช้า ทางวัดไม่เห็นของท่านลงมาฉันภัตตาหารเช้า จนสายเกิดความสงสัยจึงไปดูที่กุฏิ พบว่ามรณภาพแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มี.ค. มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค. ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. จนถึงวันที่ 31 พ.ค. นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มี.ค.63 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(2) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่

ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มี.ค.63 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ประชุมศบค.ได้เห็นชอบไปแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วันเดียวกัน น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และ 2 ได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 31 มี.ค. มียอดการใช้จ่ายตลอดโครงการ 102,065 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 52,251 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14.79 ล้านคน จากเป้าหมาย 15 ล้านคน ในจำนวนนี้มีใช้จ่ายตั้งแต่

3,000 บาทขึ้นไป 13.85 ล้านคน หรือประมาณ 92% ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด โดยมีคนใช้จ่ายครบ 3,500 บาท 7.8 ล้านคน ซึ่งจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา และ เชียงใหม่ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังตรวจพบการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ และได้มีระงับการใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยง และการจ่ายเงินร้านค้า รวมทั้งจัดส่งข้อมูลร้านค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สืบสวนสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายแล้วทั้งสิ้น 749 ราย โดยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษร้านค้าและประชาชนที่เกี่ยวข้องแล้ว 85 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจ และจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อไป.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓

กิจวัตร การเมือง



มนต์ ไกรวัตนุสสรณ์

มั่นใจหายห่วง

ช่วงนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังลุยฉีดวัคซีนโควิด-19 เตรียมตีปีกเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและเพื่อสร้างความมั่นใจ

งานนี้ "เสียมื้อ" มนต์ ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตนายก อบจ. สมุทรสาคร ไม่พลาดจงกรมยาสุดเลิฟ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกทันที ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี รอฉีดเข็ม 2 ต่อออกเลยทีละสุด ๆ

พร้อมเดินตลาดซื้ออาหารทะเลสด ๆ หิ้วกลับบ้านจัดปาร์ตี้ในครอบครัว
สุขใจกันแบบฟิน ๆ

ล่าสุด "ลูกชายเสียมื้อ" จุฑม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้ออกมาให้ความมั่นใจว่า มา จ.สมุทรสาคร รับรองปลอดภัย เพราะมีการป้องกันเป็นจังหวัดที่ได้รับวัคซีนจำนวนมากเป็นจังหวัดแรก ๆ และได้มีการยกระดับการป้องกันอย่างเคร่งครัด ยกการ์ดสูง เรียกได้ว่ามั่นใจหายห่วง

อ้าว...ตอนนี้คนทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ดูแลตัวเองกันเป็นอย่างดี พร้อมต้อนรับคนนอกพื้นที่ ใครคิดถึงอาหารทะเลใกล้กรุงเทพฯ ก็มากันได้แล้วครับบบบ คน "มหาชัย" เขาคิดถึง...

แมงโบ้

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

▶ **ลอตที่ 2** : ประชาชนชาวภูเก็ตที่ลงทะเบียนประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวนมาก เดินทางเข้ารับวัคซีนอย่างคึกคักที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตามที่ จ.ภูเก็ต เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ในลอตที่ 2 จำนวน 50,000 โดส เป็นวันแรก



มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

วัคซีนลอตใหญ่ทยอยเข้าไทย สู้ไวรัสโคโรนา-19

**ซิโนแวค 1 ล้านโดสถึง 10 เม.ย.
แอสตรา 5 ล้านโดสกลาง พ.ค.
จองคิวฉีดผ่านแอปฯ 'หมอพร้อม'**

ปลัดสธ.เผย วัคซีนป้องกันไวรัส
โควิด-19 ลอต 3 จากซิโนแวค
1 ล้านโดส เข้าไทย 10 เมษายน ส่วน
แอสตราฯ ส่งมอบกลางเดือน
พฤษภาคม จำนวน 5 ล้านโดส
โดยจะเริ่มเปิดให้จองคิวปลายเดือน
พฤษภาคม ผ่านไลน์-แอปพลิเคชัน
"หมอพร้อม" เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม
ออกไปรับรองอิเล็กทรอนิกส์
➡ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

โควิด-19

ด้าน ศบค.เผยยอดติดเชื้อไทยลดฮวบเหลือ 26 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ “อนุทิน” ขึ้นเหนือ ไปตรวจสถานการณผู้อพยพ พร้อมนำวัคซีนไปฉีดให้เจ้าหน้าที่ชายแดน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 13 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 8 รายและผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 5 ราย รวมสะสม 28,889 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 25,787 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3,102 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 27,548 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 1,247 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 94 ราย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาดรอบใหม่ สะสม 24,652 ราย แบ่งเป็นการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 16,070 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 7,254 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,328 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 34 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 13 ราย พบใน กรุงเทพมหานคร (กทม.) 7 ราย สมุทรปราการ 3 ราย สมุทรสาคร 3 ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุก 8 ราย พบในสมุทรสาคร และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย ได้แก่ เมียนมา สวีเดน เลบานอน กาตาร์ นอร์เวย์ ประเทศละ 1 ราย

ซิโนแวค 1 ล้านโดสถึงไทย 10 เม.ย.

ที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในไทย อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีลักษณะการติดเชื้อประปราย อีกทั้งมีการฉีดวัคซีนแล้วทั้งของซิโนแวค และแอสตราเซนeca ไปแล้วรวม 1 แสนกว่าโดส และกระจายลด 2 จากซิโนแวคจำนวน 8 แสนโดส ลงไปตามแผนการกระจายแล้ว ขณะที่ลด 3 จากซิโนแวคจำนวน 1 ล้านโดส จะเข้ามาถึงประเทศไทยประมาณวันที่ 10 เม.ย. เข้าสู่การตรวจสอบและกระจายประมาณวันที่ 16-17 เม.ย. นี้ ในส่วนของการฉีดเชื่อมั่นว่าเป็นไปตามแผน 10 ล้านโดสต่อวัน โดยฉีดใน รพ.ได้แห่งละประมาณ 500 โดสต่อวัน และตั้ง รพ.สนามสำหรับฉีดวัคซีนประมาณ 1,200 โดสต่อวันต่อแห่ง

แอสตราฯ 5 ล้านโดสพ.ค.นี้

นอกจากนี้ ได้หารือร่วมกับภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ก็จะทำให้ความร่วมมือ ทั้งนี้ ช่วงที่มีวัคซีนจำกัดก็ให้ตามกลุ่มเป้าหมาย ส่วนช่วงมีวัคซีนล้นออกให้แอสตราฯ ทราบว่าน่าจะส่งมอบวัคซีนลดแรกให้ได้ราวๆ กลางเดือน พ.ค.นี้ 5 ล้านโดส และทยอยตามเข้ามาอีก ก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ และไลน์ หมอพร้อม ประมาณปลายเดือน พ.ค. ต่อไป

เชิญชวนมาฉีดกันให้มาก ๆ

“ดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนรับวัคซีนกันให้มากเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างล้างมือ เพื่อเข้าสู่การเปิดประเทศ 1 ต.ค.นี้ตามนโยบายของรัฐบาล แต่จะมีบางพื้นที่เปิดก่อน เช่นที่ สมุย ภูเก็ต อย่างภูเก็ต การจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ต้องฉีดวัคซีนประมาณ 4 แสนคน ซึ่งทยอยส่งลงไปแล้ว 2 แสนโดส สำหรับ 1 แสนคน และจะส่งเติมลงไปอีกจนครบ ตอนนี้พื้นที่ที่ฉีดได้ราวๆ วันละ 6-7 พันคน” นพ.เกียรติภูมิกล่าว และว่า เมื่อฉีดครบ 2 เข็มแล้ว จะมีการทำคิวอาร์โค้ดรับรองการฉีดวัคซีนครบ รวมถึงระบบรองรับวัคซีนพาสปอร์ต ที่จะกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

เชิญชวนมาฉีดกันให้มาก ๆ

“ดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนรับวัคซีนกันให้มากเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างล้างมือ เพื่อเข้าสู่การเปิดประเทศ 1 ต.ค.นี้ตามนโยบายของรัฐบาล แต่จะมีบางพื้นที่เปิดก่อน เช่นที่ สมุย ภูเก็ต อย่างภูเก็ต การจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ต้องฉีดวัคซีนประมาณ 4 แสนคน ซึ่งทยอยส่งลงไปแล้ว 2 แสนโดส สำหรับ 1 แสนคน และจะส่งเติมลงไปอีกจนครบ ตอนนี้พื้นที่ที่ฉีดได้ราวๆ วันละ 6-7 พันคน” นพ.เกียรติภูมิกล่าว และว่า เมื่อฉีดครบ 2 เข็มแล้ว จะมีการทำคิวอาร์โค้ดรับรองการฉีดวัคซีนครบ รวมถึงระบบรองรับวัคซีนพาสปอร์ต ที่จะกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

ชวนจองวัคซีนเข็มแรกก่อน

ด้าน นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กล่าวว่า ระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไทย ในช่วงนี้ ที่วัคซีนยังมีจำนวนจำกัดนั้น จะจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในนั้นจะรวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวด้วย กระทรวงจะแจ้งไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ 3 หมอ โฉนดหมอพร้อม อสม. เคาะประตูบ้าน รพ.โทรศัพท์ ส่วนช่วงที่มีวัคซีนก็ฉีดเข้ามาแล้ว ประมาณปลาย พ.ค. ระบบจะเอาชื่อประชาชนเข้าในระบบประชาชนจะสามารถจองเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับการฉีดที่ไหน วัน เวลา ใด แต่ก็ขึ้นอยู่กับคิวด้วย หากวันนั้นประชาชนจองคิวจนครบจำนวนที่กำหนดแล้ว ก็เลือกเป็นวันอื่นแทน เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดที่โรงพยาบาล

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๐ (ต่อหน้า ๑)

คนไทยฉีดครบ2เข็มแล้ว3.5หมื่นคน

นพ.พงศธรกล่าวต่อว่า สำหรับการรับรองการรับวัคซีน (Certificate) จะมีทั้งรูปแบบกระดาษ ออกโดย รพ.ที่ฉีดวัคซีน ให้ ส่วนในไลน์หมอพร้อม และแอปพลิเคชัน ก็จะได้รับการรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคิวอาร์โค้ด

ที่มีข้อมูลเชื่อมกับระบบสาธารณสุขที่มีอยู่ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งขณะนี้ในไทยมีผู้ได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 3.5 หมื่นคน อนาคตหากประเทศใดต้องการให้การรับรองตรวจหาภูมิคุ้มกันก่อนเข้าประเทศ ประชาชนก็ไปขอรับการตรวจได้ที่แล็บที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีอยู่ 200 กว่าแห่ง จากนั้นข้อมูลจะถูกรับเข้าระบบข้อมูลไลน์ และแอปฯ หมอพร้อม ด้วยเช่นกัน เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และกำลังรอข้อมูลองค์การอนามัยโลก เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งจะเปิดประเทศ เปิดเกาะให้คนไทยใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

อนุทินเชื่อลดกักตัวกระตุ้นท่องเที่ยว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงข้อกำหนดผ่อนคลาการลดวันกักตัว ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เม.ย. ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคเสนอมาซึ่ง ศบค.ซึ่งหวังว่าจะมีคนไปท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะที่ จ.ภูเก็ต ที่เราผ่อนคลามาตรการลดวันกักตัว เพราะวัคซีนลดตลงจากซิโนแวคจำนวน 8 แสนโดส ก็ลดไปที่จ.ภูเก็ตถึง 1 แสนโดส และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อีก 5 หมื่นโดส เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และสร้างความปลอดภัยให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ และผู้อยู่ในธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนการประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนั้น เรื่องธุรกิจท่องเที่ยวฝ่ายเศรษฐกิจมีการประเมินไว้หมด

ชนวิทย์ชื่นฉีดยกท.ชายแดน2เม.ย.

นายอนุทินเปิดเผยว่า ในวันที่ 2 เม.ย. ตนจะลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่ เพื่อดูแลด้านมนุษยธรรมกับผู้ที่ยอพยพอยู่บริเวณชายแดนที่เราจะให้ได้แค่นั้น ที่สำคัญ ต้องปลอดภัยไม่ให้โรคทะลักเข้ามาเบื้องต้นเตรียมโรงพยาบาลของรัฐไว้ หากมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากจะเตรียมโรงพยาบาลสนาม ที่ขณะนี้เราสามารถจัดตั้งได้เร็วและจำนวนเตียงสามารถรองรับได้แน่นอน นอกจากนี้ ยังจะนำวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค ไปฉีดให้บุคลากรด่านหน้าตลอดแนวชายแดน ทั้งที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยจะฉีดให้ได้มากที่สุด และขออย่าว่าเป็นการฉีดให้เจ้าหน้าที่ของเรา ทั้งทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร แพทย์พยาบาล ประมาณ 2,000 คน ไม่ได้ไปฉีดให้ผู้อพยพ เพราะถึงอย่างไรคนไทยต้องได้รับวัคซีนก่อน

ร้านดังศาลายาปิด14วันติดโควิด

วันเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก “The Lounge.Salaya” ซึ่งเป็นเพจของร้านดังในศาลายา ได้แจ้งเตือนถึงผู้ใช้บริการ และลูกค้าว่า ร้านได้ปิดมาซื้อ เนื่องจากมีนักคนตรีติดโควิด-19 มาเล่นที่ร้าน โดยระบุข้อความว่า แจ้งลูกค้าที่นำรถทุกคน ร้าน The Lounge Salaya ปิดให้บริการ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564 เนื่องจากนักคนตรีที่มาเล่นในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทางร้านจึงต้องปิดมาซื้อและกักตัวพนักงานที่ร้านทุกคน เป็นเวลา 14 วัน สำหรับลูกค้าของร้าน The Lounge สามารถเข้าไปตรวจเชื้อได้ที่ รพ.พุทธมณฑล หรือ รพ.ของรัฐใกล้บ้านของท่าน ตั้งแต่วันที่ 16-30 เมษายน 2564 ได้เลย ทางร้านต้องขออภัยใน ณ ที่นี้ด้วยขอให้ลูกค้าทุกท่านสังเกตอาการ รักษาสุขภาพ ใส่หน้ากากอนามัยด้วย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

สถานการณ์ COVID-19			
ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564		ที่มา www.worldometers.info	
อันดับที่ 116 ไทย		ติดเชื้อมรวม 219 ประเทศ	
ผู้ป่วย	28,889 ราย	ผู้ป่วยรวม	129,588,190 ราย
ผู้เสียชีวิต	94 ราย	ผู้เสียชีวิตรวม	2,830,488 ราย
รักษาหาย	27,548 ราย	รักษาหายรวม	104,494,196 ราย
ประเทศ	ผู้ป่วย	ผู้เสียชีวิต	รักษาหาย
1. สหรัฐอเมริกา	31,166,344	565,256	23,673,462
2. บราซิล	12,753,258	321,886	11,169,937
3. อินเดีย	12,221,665	162,960	11,474,683
4. ฝรั่งเศส	4,644,423	95,640	294,638
5. รัสเซีย	4,554,264	99,233	4,176,419
6. อังกฤษ	4,345,788	126,713	3,847,351
7. อิตาลี	3,584,899	109,346	2,913,045
8. ตุรกี	3,317,182	31,537	3,014,226
9. สเปน	3,284,353	75,459	3,042,352
10. เยอรมนี	2,830,335	77,039	2,535,000
11. โคลอมเบีย	2,406,377	63,422	2,285,515
12. โปแลนด์	2,356,970	53,665	1,882,179
13. อาร์เจนตินา	2,348,821	55,858	2,102,616
14. เม็กซิโก	2,238,887	203,210	1,773,236
15. อิหร่าน	1,885,564	62,665	1,617,333
16. ยูเครน	1,691,737	33,246	1,323,083
17. เปรู	1,548,807	52,008	1,468,457
18. แอฟริกาใต้	1,548,157	52,846	1,474,319
19. สาธารณรัฐเช็ก	1,539,617	26,586	1,371,074
20. อินโดนีเซีย	1,517,854	41,054	1,355,578

(20 ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สูงที่สุดในโลก)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

วัคซีนโควิดอีกล้านโดสถึง10เม.ย.
รอผลพระฉีดแอสตราฯมรณภาพ
'อนุทิน'ลุยแม่สะเรียงรับผู้อพยพ

สธ.ลุย'สามเหลี่ยมเขยื้อนวัคซีน' มี.ย.นี้เปิดไลน์'หมอ
พร้อม'ให้ปชช.เช็กสิทธิ์รับวัคซีน พร้อมนัดฉีด เล็งเปิดให้ฉีด
ในห้างสรรพสินค้าได้ 'อนุทิน'ลงพื้นที่'แม่สะเรียง' พร้อมตั้ง
รพ.สนามรองรับผู้อพยพบาดเจ็บ (อ่านต่อหน้า 16)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๖ (ต่อหน้า ๑)

ต่อจากหน้า 1

วัคซีนโควิด

ไทยติดโควิดใหม่เพิ่ม 26 ราย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ เมื่อเวลา 11.30 น. ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 13 ราย พบในกรุงเทพฯ 7 ราย จ.สมุทรปราการ 3 ราย จ.สมุทรสาคร 3 ราย จากผู้ป่วยคัดกรองเชิงรุก 8 ราย พบใน จ.สมุทรสาคร และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันโรค 5 ราย

'อนุทิน' คุมป้องกันโควิดชายแดน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในวันที่ 2 เมษายน จะลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อดูแลด้านมนุษยธรรมกับผู้ที่ยกยออยู่บริเวณชายแดนที่เราจะให้ได้แค่ไหน ที่สำคัญต้องปลอดภัย ไม่ให้โรคทะลักเข้ามา เบื้องต้นเตรียมโรงพยาบาลของรัฐไว้ หากมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากจะเตรียม

โรงพยาบาลสนาม จำนวนเตียงสามารถรองรับได้แน่นอน ส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกยิงมา 7 คน ขณะนี้ได้นำมารักษาตัวแล้ว นอกจากนี้จะนำวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคไปฉีดให้บุคลากรด่านหน้าตลอดแนวชายแดน ทั้งที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยจะฉีดให้ได้มากที่สุด ขออย่าว่าเป็นการฉีดให้เจ้าหน้าที่ของเรา ทั้งทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล ประมาณ 2,000 คน ไม่ได้ไปฉีดให้ผู้ป่วย

สธ.ลุย 3 เหลี่ยม เขื่อนวัคซีน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อม นพ.พงษ์ศร พอกเพิ่มดี ประธานคณะกรรมการด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และ นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา แถลงเรื่อง "หมอพร้อม" และการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Vaccine Covid-19 Certificate) รวมทั้งระบบรายงานการฉีดวัคซีนแบบเรียลไทม์ (Real Time Dashboard) นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดโควิดอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ มีการติดเชื้อประปราย โดยมีวัคซีนล็อต 3 จากซิโนแวค 1 ล้านโดส จะเข้ามาถึงประเทศไทยประมาณวันที่ 10 เมษายน เข้าสู่การตรวจสอบและกระจายประมาณวันที่ 16-17 เมษายน ทั้งนี้ สธ.จัด

แนวทาง "สามเหลี่ยมเขยื้อนวัคซีน" เพื่อรองรับการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย โดยเหลี่ยมที่ 1 เป้าหมายเชิงพื้นที่ (Area) ต้องระบุพื้นที่ฉีดเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันร้อยละ 50-60 ในระดับพื้นที่

เล็งเปิดให้ฉีดวัคซีนในห้าง

"เหลี่ยมที่ 2 คือ ระบบดูแลการฉีดวัคซีน (Setting) ปัจจุบันฉีดในโรงพยาบาล คาดว่าโรง

พยาบาล 1 แห่ง สามารถฉีดวัคซีนได้ 500 ราย ต่อวัน จะทำให้เราสามารถฉีดวัคซีนได้ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านโดสต่อเดือน จากประสบการณ์พบว่า การฉีดในโรงพยาบาลสนามก็มีความปลอดภัยเช่นกัน เราก็จะพิจารณาในส่วนนี้ รวมถึงการใช้รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ การฉีดในห้างสรรพสินค้า ที่ต้องมีมาตรฐานอยู่ภายใต้ระบบส่งต่อที่ดี และเหลี่ยมที่ 3 ข้อมูล (Data) ระบบลงทะเบียน การติดตามผล

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หน้า ๑๖ (ต่อหน้า ๑)

ข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนด้วย รวมถึงนัดหมาย การฉีดวัคซีนเข็มถัดไป” ปลัด สส.กล่าว

มีย.นัดฉีดวัคซีนผ่าน‘หมอพร้อม’

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ส่วนเครื่องมือในการ เข้าถึงวัคซีนของประชาชนนั้น มีหลายช่องทาง เช่น 1.การใช้แอปพลิเคชันไลน์ “หมอพร้อม” ซึ่ง จะทำให้ประชาชนทราบสิทธิในการฉีดวัคซีนของ ตนเอง สามารถนัดวันเวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับ การฉีดได้ และการออกไปรับรองการได้รับวัคซีนดิจิทัล เพื่อใช้อ้างอิงข้อมูลได้ 2.การนัดหมายผู้ป่วยตาม เวชระเบียนของโรงพยาบาล 3.ประชาชนที่อยู่ใน ระบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สด.) โครงการสามหมอ และ 4.ประชาชนที่ไม่ได้ รับการนัดหมายจากช่องทางดังกล่าว สามารถเข้า พบและขอรับวัคซีนได้เช่นกัน ซึ่งจะแบ่งไปตาม ระยะเวลาดังกล่าว

“การใช้แอปฯ ‘หมอพร้อม’ จะมีความพร้อม ใช้เต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน ที่จะมีการฉีด ใหญ่จากบริษัทแอสตราเซนเนกา ส่วนขณะนี้ที่มี วัคซีนเข้ามา 2 ล้านโดสแรก จะพิจารณาฉีดในผู้ที่ มีความเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากร ดำเนินงานป้องกันโควิด-19 บุคคลที่มีความเสี่ยงไป จนถึงบุคคลที่จำเป็นในภาวะต่างๆ” ปลัด สส.กล่าว

ชวนฉีดวัคซีนรับเปิดพ.ท.ค.

“ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกภาคส่วนรับวัคซีน เพื่อการเปิดประเทศอย่างปลอดภัย ฉีดวัคซีนเพื่อ ชชาติ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศและเรา จะปลอดภัย แต่ต้องควบคู่กับการรักษาระยะห่าง ระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และ สแกนไทยชนะ เพื่อเข้าสู่การเปิดประเทศ วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล แต่จะมีบาง พื้นที่เปิดก่อน เช่น ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จ.ภูเก็ต อย่างภูเก็ตการจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ ต้องฉีดวัคซีนประมาณ 4 แสนคน ซึ่งทยอยส่ง ลงไปแล้ว 2 แสนโดสสำหรับ 1 แสนคน และ จะส่งลงไปอีกจนครบ” นพ.เกียรติภูมิกล่าว และ ว่า เมื่อฉีดครบ 2 เข็ม แล้วจะมีการทำควอร์ ไคต์รับรองการฉีดวัคซีนครบ รวมถึงระบบ รองรับวัคซีนพาสปอร์ต ที่จะกำหนดโดยองค์การอนามัยโลก

ด้าน นพ.พงศ์ธรกล่าวว่า เราต้องจัดทำ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบสุขภาพในอนาคต สำหรับประชาชนทั้งประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชน ลดภาระงานให้กับบุคลากร ทั้งนี้ การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์โรงพยาบาล ต่างๆ ทั่วประเทศที่ศูนย์เทคโนโลยีภายใน สส. ในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงหน่วยบริการระดับ ตำบลเข้ามาที่ สส.ด้วย จากนั้นจะเชื่อมโยงข้อมูลไปที่ แดชบอร์ด (dashboard) เพื่อให้เห็นผลการฉีด วัคซีนแบบเรียลไทม์ จากนั้นจะรายงานข้อมูลนี้กลับ ไปให้ประชาชนที่เป็นเพื่อนกับไลน์ “หมอพร้อม”

รับรองฉีดเข็ม2แล้ว3.5หมื่นคน

นพ.พงศ์ธรกล่าวว่า สำหรับการออกไปรับรอง การฉีดวัคซีน จะมีทั้งรูปแบบกระดาษ ออกโดย โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนให้ ส่วนในไลน์หมอพร้อม และแอปฯ จะได้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เป็น คิวอาร์โค้ด ที่มีข้อมูลเชื่อมกับระบบสาธารณสุขที่ มีอยู่ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย ออกใบรับรองการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้ประชาชน แล้ว 35,000 คน ในอนาคตหากประเทศใด ต้องการให้การรับรองตรวจหาภูมิคุ้มกันก่อนเข้า ประเทศ ประชาชนก็ไปขอรับการตรวจได้ที่แล็บที่ ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีอยู่ 200 กว่าแห่ง จากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึก และส่งเข้าระบบข้อมูลไลน์ และแอปฯหมอ พร้อม ด้วยเช่นกัน เป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูล สุขภาพส่วนบุคคล และกำลังรอข้อมูลองค์การ อนามัยโลกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งจะเปิดประเทศ ให้คนไทยใช้ชีวิตได้ อย่างเป็นปกติ

ด้าน นพ.ศุภฤกษ์กล่าวว่า เมื่อประชาชนไป ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โรงพยาบาลจะ บันทึกข้อมูล และตัวเลขจะเข้ามาที่ศูนย์ข้อมูล จะ มีการอัปเดตขึ้นแผนภูมิให้ดูว่าแต่ละจังหวัดฉีดไป มากน้อยอย่างไร แบ่งเป็นผู้ได้รับเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้วกว่า 1 แสนโดส โดยเข็มที่ 2 ฉีดไปแล้วกว่า 2 หมื่นกว่าคน ซึ่งแชนแนลจะ แสดงข้อมูลทั้งหมดรวมถึงผลข้างเคียงที่มีรายงาน เข้ามา ทั้งนี้ เมื่อนั้นที่ผลข้างเคียง จะมีข้อมูลเข้า มาเช่นกัน ดังนั้น ไม่ต้องกังวล เพราะเราติดตาม

ผลข้างเคียงตลอด เพื่อให้ทีมเข้าไปช่วยเหลือหรือ ดูแลอย่างทันห่วงทันที

รอลงพระมรณภาพหลังฉีดวัคซีน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม โรค กล่าวว่า กรณีพระครูสิริปัญญาเมธี อายุ 71 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ กทม. มรณภาพ หลังรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนั้น ขณะนี้ รพ.ตำรวจกำลังชันสูตรหาสาเหตุการมรณภาพ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พระครูสิริปัญญาเมธีรับ การฉีดวัคซีนโควิด ต่อมาถูกศิษย์พบท่ามรณภาพ ในกุฏิเมื่อช่วงเวลาประมาณ 14.00 น.วันเดียวกัน นี้ จึงไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเบื้องต้นทราบว่าท่านมีโรค เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับวัคซีน

“เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ทางกรมการแพทย์ ฉีดวัคซีนให้ ท่านรับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์สูงอายุและท่านมีอายุถึง 71 ปี คาดว่าอาจเป็นเหตุบังเอิญร่วมอย่างใดก็ตาม ต้อง รอניתวิเคราะห์ รพ.ตำรวจ ชันสูตร เพื่อให้ทราบ สาเหตุ ที่แท้จริง ส่วนพระรูปอื่นๆ ที่ได้รับวัคซีน ไม่ได้รับ รายงานว่าไม่มีโรคอาการอาพาธ หรือรับผลกา รทบที่เกี่ยวข้อง” นพ.โอภาสกล่าว

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พระรูปดังกล่าวได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 10.00 น. วันที่ 31 มีนาคม และสังเกตอาการจน ครบ 30 นาที จากนั้นได้รับการถวายภัตตาหารเพล อากาศปกติทุกอย่าง ทั้งนี้ จากการสอบถาม ลูกศิษย์วัดแจ้งว่า พระครูสิริปัญญาเมธีอาพาธโรค เรื่อง ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน ช่วงเย็นวันดังกล่าวสังเกตุว่าท่านมีอาการเพลีย จึงขอตัวไปจำวัด และเมื่อช่วงเช้านั้นเองก็พบว่าท่านลงปดฉันทดอาหารเข้า จน สายเกิดความสงสัยจึงไปดูที่กุฏิ พบว่ามรณภาพ จึงแจ้งตำรวจ นำร่างท่านชันสูตรต้องรอว่าสาเหตุ ที่มรณภาพมาจากอะไร

หอค้าพร้อมหนุนรัฐเร่งฉีดวัคซีน

ที่หอการค้าไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธาน กรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย ประชุมระดมสมองกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ในเครือข่ายกว่า 50 บริษัท เตรียมแผนรองรับการ กระจายวัคซีนล็อตใหญ่ ที่จะพร้อมฉีดให้ประชาชน ในเร็ววัน นี้ ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเสี่ยงใน ช่วงแรกยังถือว่าล่าช้า ดังนั้น การบริหารจัดการ ให้กับประชาชนจำนวนมากในระยะต่อไป จึงเป็น เรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ เพราะหมายถึง อนาคตการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง หอการค้าไทยจะเข้ามาเป็นจุดเชื่อมต่อภาคส่วน ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

“เชื่อว่าภาครัฐจัดหาวัคซีนได้อย่างเพียงพอ หากมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ ระยะเวลา และ บุคลากรสำหรับการฉีด ซึ่งสถานพยาบาลของรัฐ อาจรองรับได้ไม่เพียงพอ ภาคเอกชนยินดีจัดสรร พื้นที่ หรือจัดหาตึกพยาบาลที่ยังสามารถปฏิบัติ งานได้ เพื่อให้การบริหารของประชาชนเป็นไป อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการขนส่งวัคซีน ภาคเอกชน ก็ยินดีสนับสนุน เพราะยังฉีดวัคซีนได้รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพมากกว่าใคร เศรษฐกิจของประเทศ ยิ่งจะฟื้นตัวกลับมาก็ได้เร็วเท่านั้น” นายสนั่นกล่าว

ทั้งวัคซีนจอห์นสันฯ15ล.โดส

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข่าว บริษัท จอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน ผู้พัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19 จากสหรัฐเผยว่า พบปัญหาในตัวยาที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีน ซึ่งผลิตโดยบริษัท อินเอร์เจเนต ไบโอโซลูชันส์ อย่างไรก็ตามทาง บริษัทไม่ได้เปิดเผยถึงจำนวนวัคซีนที่เสียล็อตที่ มีปัญหาในการผลิต โดยระบุเพียงว่า วัคซีนล็อต ดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานและไม่ได้ไปถึงขั้นตอน บรรจุ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทอีกแห่งหนึ่ง แต่ หนังสือพิมพ์นியวยอร์กไทม์รายงานว่า มีวัคซีนที่ เสียไป 15 ล้านโดส และรายงานอีกว่า เมื่อหลาย สัปดาห์ก่อน คนงานได้ผสมส่วนผสมของวัคซีน จอห์นสันฯ รวมเข้ากับวัคซีนแอสตราเซนเนกา ซึ่ง ผลิตอยู่ในโรงงานเดียวกัน

ทางบริษัทแจ้งว่า ปัญหาที่โรงงานเฮอร์เจนต์ ไบโอโซลูชันส์ ในเมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์นั้น ถูกรายงานไปยังบริษัทเฮอร์เจนต์และองค์การ อาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรัฐแล้ว และทาง จอห์นสัน แอนด์จอห์นสันจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล การผลิตที่โรงงานแห่งนี้มากขึ้น